



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ๑ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. ๐-๒๙๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๕๒๐๔

ที่ กษ.๐๖๑๖(๑)/๐๗๙๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๑๒๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๔ ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาเป็นตัวชี้วัดบังคับรายบุคคล ของหัวหน้าส่วนราชการ ที่ต่ำกว่าระดับกรม โดยให้ผู้บริหารที่สังกัดกรมปลัดฯ ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดทำรายงาน แผนพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปลัดฯ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานในรูปแบบไฟล์ Excel ภายใต้อีกแบสสัญลักษณ์ (Banner) ชื่อว่า "IDP ของหน่วยงาน" ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง ๑ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคลากรที่ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ ทักษะและสมรรถนะ จำนวน ๔๙ คน ทั้งนี้ ได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใต้อีกแบสสัญลักษณ์ (Banner) ชื่อว่า "IDP ของหน่วยงาน" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
นายประภาส ภิโยชิต  
ปลัดกระทรวง ๑

*กรอก ข้อมูลเฉพาะ ช่องสีขาว	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1		<b>แบบฟอร์ม II W การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์</b>				แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)		
	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	22	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)		2564			
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	29	คิดเป็น 96.67%	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	20	คิดเป็น 90.91%	วันที่ส่งรายงาน	7 มิ.ย. 64		

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะ พัฒนา	รอบการ ประเมิน
1	นายวิเชียร จารุเพ็ง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายประภาส ภิญโญชีพ	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
2	นางสาวพชรมน ทองเพ็	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
3	นางหอมปราง วงศ์สมุทร	สัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
4	นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
5	นายสถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
6	นางสาวอรัญญา จุลปานนท์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
7	นายปริญญญา ปาพรหม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
8	นายวัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
9	นางสาวอภิญา วิจารณ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
10	นายคณิน วงศ์รัตนศิลป์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
11	นางสาวอาภาพร บุญสุวรรณ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
12	นางสาวโชติกา สิริวัลย์ลักษณ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
13	นางสาวรัฐติญา ต่วนสูงเนิน	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
14	นายณชนน ชมภูหอม	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
15	นางสุพณี นววงศกร	นักวิทยาศาสตร์	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
16	นายเกรียงไกร หมู่เย็น	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
17	นางสาวนันทญา ทองดี	พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
18	นายวิทยา โต้ะยิบอ	พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายวิเชียร จารุเพ็ง	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
19	นายสัตยา แป้งผง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นางกัญญา อาชายุทธ์	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
20	นายวสันต์ ตรีโรจนถาวร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นางกัญญา อาชายุทธ์	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2
21	นายเกียรติศักดิ์ หัวหมื่น	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นางกัญญา อาชายุทธ์	การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	18 ส.ค.64	2



